

ชายปากว่า ตาขยิบเป็นไง?

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2552

ชายปากว่า ตาขยิบเป็นไง?

หลังจากแม่ทัพฝ่ายหญิงว่า “ปากอย่าง โจอย่าง” แล้ว ถ้าให้ยติธรรม คราวนี้จึงถึงเวลาแฉความประพฤติ “ปากว่า ตาขยิบ” ของฝ่ายชายได้แล้วสินะ...ไม่จริงทีเดียวคุณชายทั้งหลายจะน้อยใจเอวาท่าไม่เขียนถึงพวกเค้ามั่ง โอ๊ย! เรื่องอย่างนี้ จะพลาดได้หรือ ใครก็หูฟังร่อยอยู่แล้ว

แต่ก่อนนายาว ขอบอกก่อนตามธรรมเนียมอันน่ารัก (ของผุ้เขียน ขออย่าว่าคนเขียนน่ารัก 555) ว่า อาการปากกะใจไม่ตรงกันที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ ไม่ใคร่ชวนให้ใคร่คบติดกัน (เพราะต่อให้จะคบหรือจะกระที่บกัน ไม่เห็นต้องอ่านอะไรก็ลงมือกันแระ) อีกอย่าง ไม่หนีบหนีบให้ใคร่จับผิดใคร, ไม่ไซ่หนุมทุกคนที่ทำหยังจี้ (แต่อาจทำยิ่งกว่านี้...อ่าวเฮ้ย!) แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบรักใคร่กลมเกลียว ไปจนแค้นรัก, แค้นชอบ หรือไม่รักไม่ชอบ หรือชอบๆรักๆ ก็แล้วแต่จะนิยามกันไป ได้แก่...แต่เน...
1. หากหนุ่มคิดจะจีบใครสักคน (ไม่ขอระบุว่าเป็นหญิง, ชาย หรือเพศที่เท่าไรหรอกกัน เขียวจีบไปหะ

ยังไรงานนี้ไม่กีดกันความเลิฟอยู่แล้ว) และพูดว่า “เอ...ผมเคยเจอคนที่ไหนมาก่อนน้า?” เฮ้อ ทนไม่ไหวขอชวนทนายเถอะว่า “ซี้ด” จังเยย แต่ถ้าน่ารักจะหุบปาก ไม่แฉอะไรทั้งสิน แกมจะไฟเขียวเปิดทางให้ผานตลอดด้วยซ้ำ

ดังนั้น ในเมื่อเค้าอยากตีสนิทและหวานแสนห แล้วคุณก็ ประสงค์อยาก “เล่นด้วย”...ก็เล่นไปซี

ขออวยพรให้สนุกและขอให้เค้ามีเสน่ห์จนชวนหลงใหลได้ปลื้มกันจริงๆเถิด...เพียง!

ส่วนหมายความที่เค้าพูดว่าเคยเจอคนที่ไหนมาก่อนนะหรือ เอ้อ อัยการจี้คุณใจ จึงแต่งเรื่อง ไปงั้น เอ้า...ใช้วิธีต่อแหลไปวันๆ

เดี่ยวก็มีแฟนเอง...ไม่เชื่อลองดูเถะ อีกอย่าง การที่กั้นมาแบบนี้เพื่อให้อีกฝ่ายยอมพูดด้วยได้ผลนะ

กระนั้น หากเค้าเกิดรู้จัก “คนที่อยู่กั๊บ” มาก่อนจริงๆ ไม่ได้ดูหรือแต่งเรื่อง ก็ไม่ถือว่าโกหกตลบตะและ

แต่อาจหวังผลพลอยได้ที่จะยืมกะคุณ หรือใครจี้กั๊บอย่างเป็นทางการสักทีเถะดิ

2. ถ้านุ่นกับ “คนที่เค้าพาไปทานข้าว” ด้วยรู้จักกัน ทว่าพอกินกันอ้อมหันุ้สำรมุขานตะไท เค้าตันพูดขึ้นว่า

“เดี่ยวผมจ่ายเองนะครั๊บ แมวันนี้ ไม่ใคร่พกตังค์มากมก แต่ผมจ่ายได้”...ถาจ่ายได้ แล้วพูดทำไมเหี้ย?

พามหมายที่เค้านึกอยู่ในใจนะหรือ หนีไม่พ้น-ตุ๊ดตสาหลบอกแล้วนะเพี้ย วาพกเงินมานิดเดียว แล้ว (อีกฝ่าย) ยังทำเป็นเฉยอีกหรือ?

ช่วยกันออกมั่งสิ-

อย่างวาละ ถ้าเค้า “เบี่ยน้อย หอยน้อย” ก็ควรเอาใจช่วย ถ้า “ใครเกิดมาแล้วรวยเลย”

เรื่องไรสนลจะวาจะจ่ายเขาไรละ...เพียงแต่ไม่นาพูดเรื่องเงินทองของนอกกายแวนั้นเพราะ ใครก็อยากกินอ้อม ตังค์อยู่ครบ กันทั้งนั้น

ยิ่งพูดให้เสียเครดิตตัวเองนี้ กรรมหรือกั๊บนแนหว่า?

3. ถาเค้าเอ่ยชมอีกฝ่ายว่า “คุณเป็นคนดีจัง” หรือ “ผมไม่เคยเจอคนดีจ้อย่างนี้มาก่อนเลย”

แปลจว่า ไตวา คุณจะไม่ไต่เห็นผุ้มอีกต่อไป นะซี เพราะอะไร? ก็เพราะ ถา “คนที่เค้าจีบ” ขึ้นดีเกินไป เค้าก็ไม่อยากจีบให้เสียเวลา (กรณีนี้

อีตาคันนี้ไม่ใช่คนดีและไม่ จังใจนะนอง) แต่ หากเค้าเป็น คนคิดอยากสร้างครอบครัว อยากลงหลักปักฐานอยางเป็นเรื่องเป็นราวละก็ จะไม่คิดทำนองนี้

แต่จะกลับตาลปัตร กันเลย เพราะอยากได้สาวที่ดีมาเป็นแมศรีเรือน

ส่วนนุ่นที่ปลอยสาวดีดี ให้หลุดมือไปนะ เป็นพวกชอบ “ฟินแล้วทิ้ง” ึงจะ แ่อยากสีกายกันเล่นๆ เออผลออจ เค้าอามีเมียแล้วด้วยซ้ำ

4. หากรู้จักกันไม่เท่าไร แล้วทันใดนั้นเค้าก็หลุดปากว่า “ผมรักคุณ” เขียววีวะ

แสดงวาจุดประสงค์ที่เค้าพูดนั๊ย ถาเค้าเป็นคนสัปคณูปนิตตเช็กซจนขึ้นสมอง ก็แปลได้ว่า

“ผมอยากเลื้อยบนตัวคุณงละ...แล้วน่องยังทำเป็นเล่นตัวอยู่ได้”--ตาย ตาย นั๊ไผ (เป็นคน) เลว คิดแบบนี้ไม่เป็น นะเหี้ย

แต่ไปตอวาเค้าก็ไม่ไต่ เพราะรู้อยูวาหน่มงนะ มีฮอโรมนพลุงพลาแดนนี้มากกว่าสาวๆหลายเทา

ส่วนสาวบางคนก็อยากไห้สุมั๊กรังฟูงแรงไซ้มา อีอิ

5. ถาเค้าอยากรูวา “คนที่เค้าจีบ” มีแฟน มาแล้วก็คน? คำถามนั๊ย แฟนใคร, ใครก็อยากรูทั้งนั้น ริงไม่จังริง

ส่วนความหมายนะหรือ เค้าไม่อยากรูหรือถา คุณมีแฟนมาแล้วก็คน (แต่ถาตอบก็ดี) เพราะสิ่งทีอยากรูมากกว่านั้น คือ

เค้าเป็นคนทียอดเยี่ยม ขนาดเป็น--ซุ๊เปอรแฟนของคุณ--ริไปละนะเซ แต่เอะ เค้าอยากรูตอริเปลา วา ซุ๊เปอรแฟนนั้น เป็นกันไต่ยังง?

อยา บอกนะเพี้ยวอ อัยการูแควา ขาเจงกวาคณอื่นแทนนั๊! และไม่อยากรูตอวา ทำงถึงเจงกวาคณอื่น? โอโฮเฮะ หยังจี้

ควรแสดงควมเลิศเลอเพอรูฟุตของเค้าออกจังจี้ดิ ไม่ไช่อยากไต่รับคำชมอยางเดี่ยวเขาใจ พอหลังจากที่เค้าไต่ปายเป็น “ซุ๊เปอร แฟน” ของจริงแล้ว

เดี่ยวอีกฝ่ายก็กระหน้าชมเค้าทั้งวันทั้งคืนเองแหละ เอะ หรือจะไห้ชมกันรวตเดี่ยว 7 วัน 7 คืนดี?

6. หากเค้าพูดว่า “อยากไ้เวลาอยู่กับคุณน่านๆ” ฟังแล้วไรแมนตักจิง

นี่คือเป็นความจังริงใจมากทีสุดทีเค้าอยากบอกกับ “คนที่เค้าหมายปอง” วา ผมรักคุณเข้าแล้วงล้า และเค้าหวังด้วยวา จะไต่รับรัคตอบจากคุณ

ซึ่งหากรักเค้า ก็เขียเฮสไปไต่เลย แต่ไม่ไช่ อยู่กั๊บพูดขึ้นนัว เยส (ไซ้) นะ ควรพูดไห้งามกว่านี้ดิว่า,

ซันก็อยากตื่นขึ้นมาเจอหน้าคุณทุกเขาเหมือนกันละคะ ไ้หวานกันไปก่อน! ส่วนนุ่นก็อย่าทำไห้หลอนเสียใจภายหลังละกันนะฮ้า...เฮ้อ

นั๊กแล้วเขียววาตองลงทาย “เป็นलग...” อะไรก็เติมกันเอง...อีกเวา